

TGGGS แลกงคำชี้แจง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGGS) ขอแลกงคำชี้แจงดังต่อไปนี้ต่อกรณีล่าสุดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความไว้วางใจต่อขององค์กร ตามกรณีร้องเรียนปรากฏบนโซเชียลมีเดียและเผยแพร่ผ่านทางอีเมลล์โดยบุคคลหนึ่ง โดยกล่าวหาคณบดีและผู้บริหารของ TGGGS ว่าดำเนินการจัดการทุน DAAD ให้กับนักศึกษาต่างชาติของ TGGGS โดยทุจริต

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัย RWTH-Aachen ได้รับโครงการทุนการศึกษาจาก DAAD เป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มายังประเทศไทย และไปต่ออย่างประเทศเยอรมนี TGGGS ได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรหลักของโครงการทุนการศึกษานี้ ในกรอบของทุนการศึกษานี้ DAAD มอบทุนการศึกษาระยะเวลาหนึ่งปีแก่นักศึกษาใหม่ของ TGGGS จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือภูมิภาคใกล้เคียงสำหรับการศึกษาปีแรกในหลักสูตรปริญญาโท นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในปีแรกเท่านั้นจะได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในปีที่สองสำหรับการฝึกงานและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ RWTH-Aachen University ประเทศเยอรมนี โครงการทุนการศึกษานี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และสร้างโอกาสในการทำงานให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลายร้อยคนจากประเทศต่างๆ เมียนมาร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน ภูฏาน ฯลฯ ตลอดในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา

สำหรับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่และกระบวนการประเมินผลของนักศึกษาปีแรกจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระประกอบด้วยตัวแทนจาก DAAD มหาวิทยาลัย RWTH-Aachen University และฝ่ายวิชาการของ TGGGS และมีตัวแทนจากทั้งห้าหลักสูตรการศึกษาของ TGGGS ร่วมให้ข้อมูล คณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการและตัดสินใจปราศจากอคติหรืออิทธิพลจากคณบดีของ TGGGS ผลการคัดเลือกหรือกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติ นักศึกษาจะได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย RWTH-Aachen ในขั้นตอนสุดท้าย กระบวนการทั้งหมดดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีการบันทึกเอกสารที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ DAAD

บุคคลที่ได้ยกข้อกล่าวหาข้างต้น หรือนักศึกษา A (นามสมมติ) เป็นนักศึกษา TGGGS คนหนึ่งที่ได้รับทุน DAAD ดังกล่าวในปีการศึกษา 2566 ในเดือนเมษายน 2567 คณะกรรมการร่วมได้ดำเนินการประเมินผลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีผลการพิจารณาว่านักศึกษา A ไม่ผ่านคุณสมบัติที่จะรับทุนในปีที่สองเนื่องจากมีผลการเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ดีเยี่ยมจากการรายงานจากอาจารย์ผู้สอนของวิชาที่นักศึกษา A เข้าร่วมเรียน และมีรายงานพฤติกรรมผิดจริยธรรมที่เกิดขึ้นในกิจกรรมในชั้นเรียน ทั้งนี้ขั้นตอนการประเมินนี้ได้มีการดำเนินการก่อนที่จะผลการเรียนจะได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการในภาคการศึกษาที่ 2 ปลายเดือนพฤษภาคม เนื่องจากข้อจำกัดของระยะเวลาในการยื่นขอ VISA ของประเทศเยอรมนี คณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ได้รับรู้ถึงแนวโน้มของผลการศึกษาที่ตกลงของนักศึกษา A ตั้งแต่ต้นภาคการศึกษาที่ 2 และได้ติดตามอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการและบันทึกกิจกรรมในชั้นเรียนถูกรายงานต่อคณะกรรมการหลักสูตร แม้ว่าเกรดเฉลี่ยของนักเรียน A ในภาคเรียนที่ 1 จะเป็น

3.8 แต่เกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 2 อยู่ที่ 2.6 เกรดเฉลี่ยสะสมปลายปีแรกหลังจากประกาศผลอนุมัติอย่างเป็นทางการคือ 3.2 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ดีเยี่ยมคือ 3.5 อย่างชัดเจน ในขณะที่นักศึกษาทุนที่มีคุณสมบัติรับทุนต่อในปีที่สองควรมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.5

ด้วยเหตุที่นักศึกษา A ไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะรับทุนการศึกษาปีที่สอง ทุนการศึกษาหนึ่งที่นั่งจึงว่างลง คณะกรรมการจึงได้ตัดสินใจเปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาของ TGGGS คนใหม่มาทดแทน นักศึกษาคนหนึ่งของ TGGGS คือนักศึกษา B (นามสมมติ) ได้ทำการสมัคร แล้วคณะกรรมการร่วมประกอบด้วยตัวแทนจาก DAAD, RWTH-Aachen University และฝ่ายวิชาการของ TGGGS รวมถึงตัวแทนจากหลักสูตรทั้งห้า ได้ประเมินผลงานของนักศึกษา B ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.5 และได้เลือกนักศึกษาค้นนี้เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาที่ว่างลง ขออภัยอีกครั้งว่ากระบวนการนี้ดำเนินการอย่างโปร่งใสพร้อมการบันทึกเอกสารและปราศจากอคติหรืออิทธิพลใดๆ จากคนบดของ TGGGS การตัดสินใจบนหรือการทุจริตเพื่อแทรกแซงการตัดสินใจของคณะกรรมการนั้นไม่สามารถทำได้โดยคนบด TGGGS

TGGGS จำเป็นต้องชี้แจงว่าข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในขณะนี้ไม่มีมูลความจริงและเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยและขาดหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม TGGGS จะต้องปกป้องศักดิ์ศรีและชื่อเสียงจากการกล่าวหาและการหมิ่นประมาทที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้ TGGGS ได้รวบรวมหลักฐานและดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงต้นกำเนิดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

TGGGS ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ดุลยพินิจสูงสุดในการแบ่งปันข้อมูลเพื่อบรรเทาผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และ TGGGS จักดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว รวมถึงผู้ที่แสดงความคิดเห็นเชิงลบ การหมิ่นประมาท หรือการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นเท็จ

ในกรณีที่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการตัดสินใจบนหรือการทุจริตใน TGGGS สามารถส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปที่สำนักงานกฎหมาย มจพ. ผ่านช่องทางด้านล่าง

1. <https://www.facebook.com/Legalkmutnb/>
2. <https://ita.kmutnb.ac.th/ita-contact/comments.php>
3. <https://www.kmutnb.ac.th/about/clue-reporting.aspx>